

Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế



Huyện Kiến Xương hiện có hơn 200 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi ở nhiều ngành, nghề khác nhau.

Từ thế mạnh của địa phương, gia đình và được sự quan tâm, đồng hành của tổ chức đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên (LHTN), thanh niên Kiến Xương đã lựa chọn và phát triển các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện, khả năng của mình, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Anh Bùi Quang Triều là một trong những thanh niên năng động trong phát triển kinh tế ở xã Vũ Quý. Trước đây, trên diện tích 5ha, gia đình anh trồng cây ăn quả, hoa các loại, chăn nuôi nhưng thu nhập không cao. Khi tiếp quản trang trại, nhận thấy cây ăn quả có nguồn phân hoa phong phú, ngoài ra các loại cây

hoa từ tự nhiên cũng là nguồn phân hoa quý nên anh đã phát triển đàn ong lấy mật. Anh Triều cho biết: Hiện nay tôi đang tập trung nuôi 50 - 60 đàn ong lấy mật nội địa trong 60 - 100 thùng nuôi. Mỗi năm thu mật hai vụ. Trong vụ chính tôi thu về từ 7 - 10 lít mật/thùng với giá bán lẻ từ 250.000 đồng/lít trở lên. Ngoài ra

tôi còn cung cấp ong giống cho người chăn nuôi và đến mùa thu hoạch hoa quả thì tôi liên kết với các thương lái đến tận vườn thu mua. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí còn thu lãi hơn 400 triệu đồng. Nguồn thu từ ong mật cao hơn nhiều so với cây ăn quả, cuộc sống của gia đình khá giả hơn trước.

Cũng như anh Triều, nhiều thanh niên Kiến Xương đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong việc tiếp thu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, kiến thức, kinh nghiệm sản xuất. Toàn huyện đã có hơn 200 đoàn viên, hội viên có mô hình làm kinh tế giỏi ở nhiều ngành, nghề: trang trại, gia trại, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, đồ gỗ nội thất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ... Nhiều câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp hoạt động hiệu quả như tại các xã: Bình Định, Thanh Tân, Vũ Quý...

Anh Trương Văn Chinh, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội LHTN huyện Kiến Xương cho biết: Xác định hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, giải quyết việc làm là nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn, hội, thời gian qua, Hội LHTN huyện đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực đồng hành và hỗ trợ thanh niên về vốn

Thời gian tới, Hội LHTN huyện Kiến Xương tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, hoạt động để tổ chức hội là người bạn đồng hành tin cậy trên mỗi bước đường lập thân, lập nghiệp; để thanh niên đến với tổ chức hội một cách tự nguyện, tự giác với niềm khát khao được cống hiến và trưởng thành.

thân, lập nghiệp. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả chương trình "Thanh niên Thái Bình khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2022", nhất là trong giai đoạn đầu của chương trình, Hội LHTN huyện đã tích cực trong công tác tuyên truyền trên Đài TTTT huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Hàng năm, các cấp hội khảo sát, nắm bắt nhu cầu học tập, nghề nghiệp và việc làm của thanh niên, thường xuyên tổ chức cho thanh niên đi tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả ở trong và ngoài huyện, từ đó khuyến khích thanh niên phát huy đam mê, mạnh dạn khai thác những tiềm năng kinh tế trên chính địa phương mình. Ngoài ra, Hội LHTN huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp; hỗ trợ thanh niên về vốn

phát triển kinh tế; mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên... 5 năm qua, Hội LHTN huyện đã tổ chức 9 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho hơn 500 lượt thanh niên có nhu cầu khởi nghiệp tham gia, 15 đợt tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 lượt thanh niên, tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1.100 thanh niên; hơn 400 hộ đoàn viên, hội viên được vay 13 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế; hàng năm hỗ trợ ít nhất 10 mô hình thanh niên khởi nghiệp về giống, vốn, khoa học kỹ thuật. Các hoạt động hỗ trợ của tổ chức đoàn, hội tạo điều kiện thuận lợi giúp đoàn viên, thanh niên có điều kiện học tập, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

KUÂN PHƯƠNG

► Xuất nhập khẩu vượt mốc 400 tỷ USD



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Không chỉ chuyển biến mạnh mẽ ở số liệu tổng thể, cơ cấu hàng hóa xuất khẩu cũng thay đổi tích cực, tập trung ở các mặt hàng nhóm công nghiệp.

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 10, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đã đạt hơn 400 tỷ USD, tăng 8%, tương ứng tăng hơn 30 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2018. Tính lũy kế đến nay, cả nước vẫn xuất siêu 6,83 tỷ USD. Đây là một phần kết quả sau khi các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết đều đã có hiệu lực.

Về kim ngạch xuất khẩu, từ một vài mặt hàng có giá trị cao như dệt may, da giày, than đá, dầu thô, đến nay đã có khoảng 30 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD/năm trở lên. Với xu hướng hiện nay, dự báo kim ngạch xuất khẩu có thể đạt mốc 500 tỷ USD ngay trong năm 2019.

► Cacao hữu cơ Việt Nam lần đầu xuất khẩu sang Nhật



Ảnh minh họa

Lô 1.000 sản phẩm bột cacao hữu cơ của Việt Nam đã đến Nhật Bản và sẽ được bán tại 2 tỉnh Okinawa và Hamamatsu.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có mặt hàng cacao hữu cơ xâm nhập chính ngạch vào thị trường này. Sản phẩm được sản xuất tại Bà Rịa - Vũng Tàu bởi Công ty Thực phẩm Amazon. Ông Hồ Sĩ Bảo, Giám đốc Công ty cho biết, đã mất 3 năm để cùng nông dân xây dựng vùng trồng cacao đạt chứng nhận hữu cơ USA (Mỹ) và JAS (Nhật Bản).

Cùng với đó, Công ty còn trải qua 6 tháng để hoàn thiện thủ tục, giấy tờ, chứng nhận, bao bì và vượt qua các đợt kiểm tra của đối tác Nhật Bản. Lô hàng vừa rồi được mua bởi Tập đoàn Cpoint Nhật Bản thông qua đại diện tại Việt Nam là Công ty Mặt Trời Đỏ Vũng Tàu. Bà Nguyễn Thị Thu, Giám đốc Công ty Mặt Trời Đỏ Vũng Tàu cho biết, sản phẩm sẽ được bán tại 2 tỉnh Okinawa và Hamamatsu.

Theo kế hoạch, vào tháng 11 tới, lô hàng 1.000 thanh chocolate sẽ tiếp tục được xuất khẩu sang Nhật Bản. Năm 2018, sản phẩm chocolate hữu cơ 92% của ông Hồ Sĩ Bảo đạt giải đồng cuộc thi chocolate thế giới tại Italia.

► Tỷ lệ nợ công giảm sâu trên nền tảng bền vững hơn

(vtv.vn) Các báo cáo mới nhất của Chính phủ cho biết, đến cuối năm nay, dự kiến các chỉ tiêu nợ so với GDP duy trì trong ngưỡng an toàn được Quốc hội cho phép.

Các diễn biến và số liệu thực tế khẳng định, ngân sách nhà nước đã được cơ cấu lại ngày càng bền vững, các nỗ lực của Chính phủ đã kéo giảm và giữ tỷ lệ nợ công nằm trong giới hạn cho phép, tốc độ tăng nợ công giảm hơn một nửa trong thời gian qua.

Đến cuối năm nay, dự kiến các chỉ tiêu nợ so với GDP duy trì trong các ngưỡng an toàn được Quốc hội cho phép và tiếp tục xu hướng giảm. Việc thực hiện nghĩa vụ trả các khoản gốc, lãi của Chính phủ nằm trong mức đã được phê duyệt, bảo đảm đầy đủ, đúng hạn theo cam kết. Chính phủ cũng dự báo, đến cuối năm sau các chỉ tiêu nợ so với GDP nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm, nợ công sẽ khoảng 54,3%, nợ Chính phủ khoảng 48,5% và nợ nước ngoài khoảng 45,5%.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Kinh doanh thức ăn chăn nuôi gặp khó

"Con bão" bệnh dịch tả lợn châu Phi đã để lại những hậu quả nặng nề. Không chỉ hàng nghìn hộ chăn nuôi lâm vào cảnh nợ nần mà các đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hiện cũng đang "méo mặt" vì những khoản nợ trong dân ngày một nhiều nhưng rất khó đòi, trong khi lượng thức ăn tồn đọng lớn không biết bán cho ai.

cấp thức ăn chăn nuôi, hộ chăn nuôi nào cũng trông chờ, chưa thể tái đàn nên cảm không bán được cho ai. Trước đây mỗi tháng tôi cung ứng từ 20 - 40 tấn cám cho bà con, giờ mỗi ngày cũng chỉ bán được vài bao cám cho các hộ nuôi gia cầm. Hiện nay bà con còn nợ gia đình khoảng 800 triệu đồng,

thiệt hại do bệnh dịch gây ra đồng thời giúp chúng tôi kinh doanh thuận lợi hơn. Bà Trần Thị Dung, chủ đại lý thức ăn chăn nuôi ở xã Tân Lập (Vũ Thư) cho biết: Từ khi bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện đến nay, lượng bán ra của gia đình đã giảm 70% so với trước, hiện nay chủ yếu bán cám cho gia cầm. Việc

kinh doanh ế ẩm và chưa biết đến bao giờ có thể ổn định trở lại nên gia đình đang tính chuyển nghề khác để kiếm sống. Trên địa bàn tỉnh hiện có hàng trăm đại lý thức ăn chăn nuôi. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết các đại lý bán cám và hộ chăn nuôi vẫn duy trì hình thức là đại lý cung ứng cám trước, đến khi xuất bán gia súc, gia cầm bà con mới thanh toán tiền. Thế nhưng khi bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lợn chết bị tiêu hủy đã làm cho các hộ chăn nuôi kiệt quệ, dẫn đến việc không thể trả nợ cho các đại lý. Trong khi đó, các đại lý thức ăn chăn nuôi khi mua hàng từ các công ty thường phải thanh toán tiền ngay, dẫn đến tình trạng nhiều đại lý rơi vào cảnh nợ nần, không thể duy trì việc kinh doanh. Chị Trịnh Thị Lê, xã Đông Sơn (Đông Hưng) chia sẻ: Gia đình tôi chăn nuôi 10 năm nay nhưng chưa bao giờ rơi vào cảnh túng quẫn như hiện nay. Toàn bộ lợn mắc bệnh dịch phải tiêu hủy hết, nợ ngân hàng hơn 1 tỷ đồng, nợ đại lý thức ăn chăn nuôi trên 500 triệu đồng. Hiện nay chướng bở

trống, người thì chơi mà không thể tái đàn được. Vì vậy, tôi để nghị sớm chi trả tiền hỗ trợ tiêu hủy lợn bị bệnh cho người chăn nuôi; chỉ đạo hệ thống các ngân hàng khoan nợ, giãn nợ cho người chăn nuôi và chủ đại lý thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ bà con tái sản xuất hoặc tiếp tục cho vay vốn để chuyển sang ngành nghề kinh doanh khác giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm dần, nhiều xã, phường, thị trấn đã công bố hết dịch, tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay người chăn nuôi vẫn chưa thể tái đàn. Điều này có nghĩa là các người chăn nuôi và các đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để tháo gỡ, tỉnh sớm hoàn thành việc hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chỉ đạo ngành chuyên môn nắm bắt tình hình, hỗ trợ và hướng dẫn về kỹ thuật để người chăn nuôi chuyển hướng từ nuôi lợn sang nuôi các loại vật nuôi khác với thời gian nuôi ngắn, quay vòng vốn nhanh như gà, vịt, thủy sản... để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, có thu nhập bù đắp thiệt hại. Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, hạn chế bệnh dịch phát sinh, tăng cường hướng dẫn kỹ thuật cho người chăn nuôi để bà con có thể tái đàn khi có đủ điều kiện.



Các đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Làm giàu từ thanh long

Nhắc đến anh Nguyễn Hữu Hưng, cả xã Thống Nhất (Hưng Hà) nhiều người biết đến mô hình trồng thanh long với quy mô hàng nghìn cây đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho gia đình anh. Trở lại gia đình anh Hưng vào một ngày cuối tháng 10, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên bởi mô hình thanh long với những hàng cây được trồng đều tăm tắp, quả sai trĩu xen lẫn vào đó là những cây đinh lăng đã đến vụ thu hoạch. Nếu như trước đây khu đất này chỉ rộng chừng hơn 1 mẫu

thì đến nay đã được anh Hưng mở rộng ra 2,3 mẫu với hơn 1.300 trụ thanh long và 3.000 cây đinh lăng; giữa những hàng cây thanh long là lối đi đã được anh bê tông hóa từ cuối năm 2018 với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Trải qua rất nhiều nghề, từ xây dựng đến thợ cơ khí nhưng đều không mang lại thu nhập ổn định nên khi thấy người họ hàng trồng cây thanh long có hiệu quả, anh Hưng quyết định đầu tư vốn để phát triển mô hình ngay trên chính mảnh đất quê hương. Anh tâm sự: Để có được khu vườn với những hàng cây thanh long

đang mùa ra quả như ngày nay là cả một quá trình lao động không ngơi nghỉ của cả gia đình. Thời gian đầu, do chưa có kinh nghiệm, cây lại hay bị bệnh nên hiệu quả đạt chưa cao. Nhưng với quyết tâm làm giàu từ cây thanh long, tôi đã tích cực tìm hiểu, học hỏi trên internet và tham quan các mô hình để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Trừ không phụ công người, cây thanh long ngày càng cho năng suất và chất lượng cao hơn, các thương lái cũng vì thế mà tưng tưng đến để thu mua. Trung bình mỗi năm gia đình anh Hưng thu

lãi từ 25 - 30 triệu đồng/sào thanh long, ngoài ra còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập từ 160.000 - 250.000 đồng/người/ngày.

Anh Hưng chia sẻ thêm: Trong quá trình sản xuất, gia đình tôi còn luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi của Quý Tín dụng nhân dân (TDND) Thống Nhất trong việc cho vay vốn đầu tư xây dựng mô hình. "Là một trong những thành viên rất có uy tín trong sử dụng vốn vay nên bất kể khi nào gia đình anh Hưng cần vốn sản xuất là Quý TDND Thống Nhất tạo điều kiện thuận lợi nhất để giải ngân nguồn vốn" - ông Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Quý TDND Thống Nhất cho biết.

Trao đổi về những dự định trong tương lai, anh Hưng cho biết: Để phục vụ cho sản xuất, thời gian tới, từ số tiền lãi thu được tôi sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống tưới, tiêu tự động nhằm tiết kiệm tối đa thời gian, sức lao động đồng thời giúp cho cây trồng có thể phát triển nhanh, hiệu quả và cho năng suất cao hơn. Với những dự định đó, gia đình tôi mong muốn Quý TDND Thống Nhất tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi trong việc hỗ trợ vốn vay với mức lãi suất ưu đãi cũng như sự quan tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương trong hợp tác, liên kết nhằm tạo sự ổn định cho đầu ra của sản phẩm.

MINH HƯNG



Mô hình trồng thanh long của anh Hưng cho thu nhập từ 25 - 30 triệu đồng/sào/năm.